



ต้นกล้าสีขาว

โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้สังคมของทางธนาคารกรุงไทย โดยถือเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในระยะยาวในการสร้างทุนทางปัญญาให้กับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของธนาคารกรุงไทย ทุกโครงการจะอยู่ภายใต้แนวคิด เสริมสร้างทุนทางปัญญา ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 มิติ คือด้านการศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยธนาคารเล็งเห็นว่าทุนทางปัญญา เป็นทุนที่ไม่มีวันหมด ยิ่งใช้ยิ่งมีคุณค่าและช่วยพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษา



โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2555 มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศผ่านเข้ารอบคัดเลือกทั้งหมด 39 ทีม และรางวัลชนะเลิศเป็นทีมชาเลนจ์ไทย หัวใจพัฒนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควีนรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการศึกษาดูงาน



ต่างประเทศ พร้อมรับทุนการศึกษา จำนวน 250,000 บาท สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมตำบลบ้านเขา จาก มม.มหาสารคาม ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมตะแบงฆาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทั้งนี้โครงการ “ชาเลนจ์ไทยหัวใจพัฒนา เพิ่มคุณค่าสู่ชีวิตที่ยั่งยืน” ได้ตระหนักถึงปัญหาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้มีอาชีพรับชาเลนจ์ จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้ที่ถูกละเลยและให้ความสำคัญอยู่ที่ดีขึ้น โดยการพัฒนา

สภาพแวดล้อมในชุมชนให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ส่งเสริมและสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในชุมชนเพื่อให้เด็กสามารถเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมพัฒนากองทุนและระบบการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของคนในชุมชนให้มีความมีประสิทธิภาพ เป็นระบบระเบียบและมีความถูกต้องมากขึ้น และสร้างเสริมสุขภาพ

ภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนผ่านการออกกำลังกาย

หัวใจสำคัญของโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว คือ การส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการทำกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งน่าประทับใจมากที่นักศึกษาไม่เพียงเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ยัง

สามารถนำไปใช้ได้จริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมิติที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการพัฒนาภูมิปัญญา การทำขนมประจำท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนา ชนมมีการดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาพืชผลทางการเกษตร รวมไปถึงสมุนไพรต่าง ๆ ซึ่งการที่นักศึกษา มีการดูเรื่องการลงทุน ไม่ทำเกินตัว ใช้เกินตัว สิ่งเหล่านี้จะทำให้นักศึกษาและชุมชนมีการดำรงชีวิตที่เป็นไปอย่างยั่งยืน” นายวรงค์ อัยยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวทิ้งท้าย.